



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวិทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนศรีสมเด็จพิภพพัฒนาวิทยา

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน	ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด เป็นผู้มีความกตัญญู กตเวทิต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนสถาบันของชาติ เป็นผู้กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	1.สำรวจสภาพปัญหาจากการสรุปประเมินผลที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2565 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม คณะกรรมการเพื่อกำหนดขั้นตอน หลักการรูปแบบการดำเนินการ ารวัดผลประเมินผล	นักเรียนมีคุณธรรมและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดเป็นผู้มีความกตัญญู กตเวทิต่อผู้มีพระคุณ ตลอดจนสถาบันของชาติ เป็นผู้กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	2,000	กิจกรรมประชุม สวดมนต์นักเรียน บางห้องไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากติดการทำกิจกรรมอื่นของโรงเรียน	คุณครูที่ปรึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
2.โครงการสถานศึกษาสีขาว	ร้อยละของบุคลากรและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติดและเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	1.สำรวจสภาพปัญหาจากการสรุปประเมินผลที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2565 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม คณะกรรมการเพื่อกำหนดขั้นตอน	1. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาลดลง 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษามีความเข้มแข็งและยั่งยืน	2,000	ต้องขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอก	ประสานขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอก

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		หลักการรูปแบบการดำเนินการ การวัดผล ประเมินผล	3.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา			
3.โครงการวัดรนักเรียน	นักเรียนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยามีระเบียบวินัยร้อยละ75	1.สำรวจสภาพปัญหาจากการสรุปประเมินผลที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2565 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดขั้นตอน หลักการรูปแบบการดำเนินการ การวัดผลประเมินผล 3. ทำป้ายรณรงค์ 4. ทำแบบบันทึกตัดคะแนนความประพฤติ 5.กิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมพฤติกรรมระเบียบวินัยและเยาวชนอาสาจราจร	1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนของครู - อาจารย์	1,000	ไม่มี	มอบหมายฝ่ายกิจการนักเรียน